



## ประกาศโรงเรียนไม้อ่าววิทยาคม

### เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ตามรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มีภาวะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปหลายจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดเชียงราย ได้รายงานข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อบางรายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนจึงตระหนักถึงความปลอดภัยในสภาวะพลาณามัยของนักเรียน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดดังกล่าว โรงเรียนไม้อ่าววิทยาคมจึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

๑. โรงเรียนกำหนดให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อประสานงานโรงเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่บริเวณภายในโรงเรียน หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่ให้เข้าบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด

๒. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน โรงเรียนจัดจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่องานโรงเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน หากพบมีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือพบว่ามีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้หยุดเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาและให้ไปพบแพทย์โดยทันที

๓. จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โรงเรียนได้จัดบริการจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หน้าอาคารเรียน ชั้นเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุม และจุดติดต่อประสานงานของโรงเรียน

๔. การเว้นระยะห่าง ให้ครูผู้สอนจัดที่นั่งนักเรียนในชั้นเรียน หรือการทำกิจกรรม ให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๕. ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ๒๘ จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. หรือใกล้ชิดสัมผัสอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และทำการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน หากเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวตามมาตรการเป็นรายกรณีไป ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหลือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางอื่นต่อไป

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรคและข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพรรณวิภา สมสะอาด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้อ่าววิทยาคม